

THỊ TRẤN TIỀN HẢI

Xây dựng đô thị loại IV

Xác định phát triển đô thị là nhiệm vụ đột phá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tiên Hải đã tập trung chính trang, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội, phát triển đô thị. Trong đó, ưu tiên nguồn lực phát triển thị trấn Tiên Hải và vùng phụ cận trở thành đô thị loại IV, trên cơ sở quy hoạch chung đã được các cấp phê duyệt.



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Da giày xuất khẩu Thịnh Phát (thị trấn Tiên Hải).

Thị trấn Tiên Hải là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện. Sau gần 38 năm xây dựng và phát triển kể từ khi được công nhận là đô thị loại V năm 1986, thị trấn Tiên Hải đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Theo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đưa thị trấn Tiên Hải là một trong ba đô thị huyện lỵ của tỉnh theo tiêu chí đô thị loại IV, giai đoạn 2021 - 2025. Đô thị Tiên Hải mở rộng gồm 5 xã, thị trấn trực thuộc gồm: thị trấn Tiên Hải hiện có và các xã Tây Giang, Tây Ninh, Đông Lâm, Đông Cơ, có diện tích tự nhiên hơn 3.330ha, mật độ dân số đô thị đạt 1.305 người/km². Theo ông Cao Xuân Băng, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Hải: Để hoàn thành mục tiêu đưa thị trấn Tiên Hải đạt tiêu chí đô thị loại IV, thời gian qua, UBND huyện, UBND thị trấn đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và đầu tư phát triển thị trấn theo tiêu chí loại IV. Trong đó, ban hành kế hoạch chính trang xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị thị trấn với các dự án chống ngập nước đô thị, dự án đường đại lộ Hùng Vương, dự án cải tạo và nâng cấp đường Hoàng Vinh, đường Phan Ái, dự án đường Vũ Trọng và chỉnh trang vỉa hè, rãnh thoát nước quốc lộ 39, đường Tây Ninh... Cùng



Thị trấn Tiên Hải lát lại vỉa hè trên tuyến đường trung tâm.

với đó là khu trung tâm hành chính, các công trình văn hóa, thể thao, chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cơ sở vật chất trường học trên địa bàn thị trấn được đầu tư xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Các cơ sở y tế được đầu tư hạ tầng, bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ.

Việc xây dựng thị trấn Tiên Hải đạt tiêu chí đô thị loại IV tạo điều kiện quan trọng để tạo

lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Hải, cũng như tỉnh Thái Bình. Thị trấn đang là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của huyện và là một trong bốn đô thị trọng điểm của tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực công nghiệp. Nền tảng là khu công nghiệp Tiên Hải có diện tích 466ha, đang thu hút được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Ông Cao Xuân Băng, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Hải cho biết: Những

năm qua, thị trấn và khu vực mở rộng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 71 triệu đồng/năm; mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm 2021 - 2023 đạt hơn 10%; cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 trên địa bàn thị trấn mở rộng giảm còn 1,6%; lao động phi nông nghiệp thị trấn là gần 81%; nhà ở kiên cố đạt hơn 98%; đường ngõ xóm được chiếu sáng đạt gần 95%; dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.

Từ nỗ lực của chính quyền và người dân, đến nay, thị trấn Tiên Hải đã xây dựng đạt 45/53 tiêu chuẩn tương ứng với 5 tiêu chí đô thị loại IV đã đạt; trong đó, tổng số tiêu chuẩn đạt điểm tối đa là 32 tiêu chuẩn, tổng số tiêu chuẩn đạt điểm trung bình 10 tiêu chuẩn, tổng số tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu 3 tiêu chuẩn, tổng số tiêu chuẩn chưa đạt 8 tiêu chuẩn. Ngày 11/10, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định đề án để nghị công nhận thị trấn Tiên Hải mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu, thống nhất thông qua đề án để nghị công nhận thị trấn Tiên Hải mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV với số điểm đạt hơn 83/100 điểm.

Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong quá trình xây dựng thị trấn Tiên Hải đạt tiêu chí đô thị loại IV, huyện đã nhận được sự ủng hộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng viên, ủng hộ của toàn thể quần chúng nhân dân của các địa phương trong vùng để án. Huyện có sự đầu tư bài bản, nghiêm túc ngay từ đầu theo quy hoạch mang lưới đô thị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Mục tiêu xây dựng thị trấn Tiên Hải đạt tiêu chí đô thị loại IV mới là điểm khởi đầu, là tiền đề để huyện tiếp tục xây dựng thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại III và nâng cấp huyện Tiên Hải thành thị xã Tiên Hải, trở thành 1 trong 2 thị xã ven biển của tỉnh trong tương lai.

Hiện nay, huyện Tiên Hải đang tiếp tục khắc phục những tiêu chuẩn chưa đạt tiêu chí đô thị loại IV cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; tích cực thực hiện chỉnh trang đường phố, xây dựng mới vỉa hè, rãnh thoát nước trên tuyến đường trực chính...; hoàn thiện hồ sơ, đề án để UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công nhận thị trấn Tiên Hải đạt tiêu chí đô thị loại IV.

TRẦN TUẤN

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Xác định phải đổi mới để phát triển, thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh đã tích cực nâng cao chất lượng đào tạo. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của GDNN trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng tay nghề, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiết học may thời trang tại Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Kiến Xương, song song với phần lý thuyết, các em học sinh được cô giáo Phạm Thị Huệ chỉ dạy tỉ mỉ từng thao tác từ đơn giản đến phức tạp nên hầu hết các em đều hiểu và tiếp thu bài học rất tốt. Cô giáo Phạm Thị Huệ chia sẻ: Trong phần lý thuyết, chúng tôi hướng dẫn các em biết cách thiết kế, vẽ được hình. Đến phần thực hành, tôi sẽ chú ý quan sát, chỉ dạy từng động tác để giúp các em hoàn thiện kỹ năng. Những động tác, kỹ thuật nào chưa được thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể để học sinh làm nhiều lần. Nhờ việc được thực hành trên máy dưới sự chỉ dạy của cô giáo mà nhiều em có tay nghề vững vàng, ra trường là có thể đi làm ngay được.

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Kiến Xương có trên 800 học sinh đang theo học văn hóa THPT kết hợp với các lớp trung cấp nghề như: chăm sóc sắc đẹp; kỹ thuật chế biến món ăn; thương mại điện tử; nghiệp vụ bán hàng; may thời trang; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí... Với việc hệ thống cơ sở vật chất cơ bản được bảo đảm, Trung tâm tích cực phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo cảm giác hứng thú cho người học. Ông Trần Đức Duy, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Kiến Xương cho

biết: Trung tâm đã tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất, phối hợp với các đơn vị trường trong và ngoài tỉnh bổ sung các trang thiết bị thực hành, giảng dạy cho học sinh. Chúng tôi tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy của giáo viên.

Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời lượng thực hành, đó là điều mà Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tiên Hải đang áp dụng nhằm giúp các em học sinh không chỉ có trình độ về văn hóa mà còn có trình độ kỹ năng nghề, giúp các em sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội lựa chọn cho bước đường tương lai. Thực tế, nhiều em học sinh sau khi ra trường đã có thể đi làm ngay nhờ nghề được học, vẽ được hình. Đến phần thực hành, tôi sẽ chú ý quan sát, chỉ dạy từng động tác để giúp các em hoàn thiện kỹ năng. Những động tác, kỹ thuật nào chưa được thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể để học sinh làm nhiều lần. Nhờ việc được thực hành trên máy dưới sự chỉ dạy của cô giáo mà nhiều em có tay nghề vững vàng, ra trường là có thể đi làm ngay được.

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Kiến Xương có trên 800 học sinh đang theo học văn hóa THPT kết hợp với các lớp trung cấp nghề như: chăm sóc sắc đẹp; kỹ thuật chế biến món ăn; thương mại điện tử; nghiệp vụ bán hàng; may thời trang; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí... Với việc hệ thống cơ sở vật chất cơ bản được bảo đảm, Trung tâm tích cực phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo cảm giác hứng thú cho người học. Ông Trần Đức Duy, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tiên Hải cho biết: Chúng tôi bố trí các phòng học lý thuyết, phòng học thực hành bằng đồ

có nổi mạng, tivi thông minh, các hệ thống điện, ánh sáng, ghế ngồi cũng như trang thiết bị bảo đảm cho việc thực hành cũng như việc học lý thuyết hiệu quả theo các chương trình đào tạo. Chúng tôi cố gắng để các em học sinh được thực hành nghề nhiều nhất, qua đó giúp các em sau khi tốt nghiệp giỏi về lý thuyết, thao về tay nghề. Thời gian qua, các trung tâm GDNN trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt với yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng: Các cơ sở GDNN đã đổi mới phương pháp đào tạo với phương châm lấy người học làm trung tâm, giảng viên, giáo viên là người hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát. Chuyển từ chức hình thức học đa dạng, linh hoạt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong đào tạo. Các cơ sở cũng chú trọng đào tạo ngành, nghề mới và kỹ năng nghề mới, nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động và theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đây là nhiệm vụ và yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh hiện nay, nhất là xu thế phát triển đang chuyển dần sang nền kinh tế số, đòi hỏi người lao động cần phải có trình độ tay nghề vững vàng thì mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo để tạo ra đội ngũ lao động không chỉ giỏi về lý thuyết mà còn giỏi về thực hành, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động là mục tiêu của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh.

DUY TÙNG



Học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kiến Xương trong giờ học kỹ thuật chế biến món ăn.

Đột phá phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Đông Hưng

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự linh hoạt trong tuyên truyền, vận động nên số người tham gia BHXH tự nguyện tại huyện Đông Hưng liên tục tăng nhanh trong thời gian qua.

Xã Đông Kinh vốn là miền quê thuần nông, kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bà con đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện để an tâm hơn khi về già. Từ đầu năm 2024 đến nay, xã Đông Kinh đã phát triển được 70 người tham gia mới, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện của toàn xã lên 174 người. Chị Vũ Thị Duyên, nhân viên thu BHXH, BHYT xã Đông Kinh chia sẻ: Trước đây bà con chưa mặn mà với loại hình BHXH tự nguyện, phần vì còn chưa tin tưởng, phần vì kinh tế chưa cho phép.

Nhưng thời gian gần đây, nhận thức của người dân thay đổi so với trước rất nhiều. Bà con đã thấy được tầm quan trọng của lương hưu khi về già, được cấp thẻ BHYT miễn phí với quyền lợi được hưởng lên đến 95% nên mọi người đã cố gắng tích lũy để tham gia. Xã Đông Kinh có gần 6.800 nhân khẩu, mạng lưới nhân viên thu và cộng tác viên BHXH, BHYT của xã có hơn 10 người hầu hết là cán bộ chi hội phụ nữ tại các thôn, ngoài ra còn có cả người là trưởng thôn, bí thư chi bộ. Đây là những người gần gũi, sát gần nên rất thuận lợi trong việc gặp gỡ tuyên truyền, vận động để người dân tham gia.

Những nhân viên thu tại các xã ở huyện Đông Hưng năng động, nhiệt tình, tích cực mang giá trị nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện đến với các hộ gia đình. Dù hầu hết họ là cán bộ, công chức đang công tác

ở UBND các xã, thị trấn kiêm nhiệm nhưng luôn tích cực, tranh thủ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tuyên truyền. Như chị Vũ Thị Duyên ở xã Đông Kinh, vốn là công chức đang đảm nhiệm chức danh văn phòng UBND xã, công việc bận rộn nhưng chị luôn sắp xếp công việc hợp lý, khoa học để có điều kiện xuống tận nhà gặp gỡ, tuyên truyền cho bà con. Năm 2024, xã Đông Kinh được giao chỉ tiêu phát triển mới 35 người nhưng đến thời điểm này riêng chị Duyên đã vận động, phát triển và hoàn thành vượt chỉ tiêu số người tham gia. Từ tháng 3/2024 đến nay, tháng nào chị Duyên cũng được tổ chức dịch vụ thu khen thưởng vì đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tham gia BHXH tự nguyện, khi có đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, cấp thẻ BHYT với mức hưởng lợi được hưởng khi

đi khám chữa bệnh là 95%. Khi người tham gia BHXH tự nguyện chết, thân nhân còn được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí. Bởi vậy, để lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện đến với mọi người dân, BHXH huyện Đông Hưng đã tích cực ra quân, tổ chức các hội nghị khách hàng, hội nghị tuyên truyền nhóm nhỏ để đưa chính sách BHXH tự nguyện đến với mọi người dân, giúp họ hiểu và nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn của chính sách BHXH, từ đó lựa chọn tham gia để được hưởng chính sách an sinh lâu dài. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Đông Hưng đã phát triển mới được hơn 800 người tham gia BHXH tự nguyện, trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh về việc phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện. Ông Đặng Quang Tự, Phó Giám đốc BHXH huyện Đông Hưng cho

biết: Một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp chưa có điều kiện tiếp cận, tham gia vào chính sách BHXH. Công tác tuyên truyền phổ biến văn đã có nhiều đổi mới song vẫn chưa đạt được số lượng và hiệu quả cao để mọi người dân hiểu đầy đủ về những ưu

tiên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp, trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu, rà soát,

đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao về BHXH tự nguyện đến từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tiếp tục mở rộng mạng lưới nhân viên thu, đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, mức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện.

ĐỖ HỒNG ANH



Chị Vũ Thị Duyên (người bên phải) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân xã Đông Kinh (Đông Hưng).